

Số: 15 /BC-UBKT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra năm học 2020 - 2021

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Chương trình công tác năm học 2020 - 2021, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam xin báo cáo Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm học 2020 - 2021 của ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn giáo dục (CĐGD) các cấp, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo

Năm học 2020 - 2021 hoạt động của CĐGD các cấp bị ảnh hưởng nhiều do các đợt bùng phát dịch covid-19, các hình thức tổ chức hoạt động công đoàn phải thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, nhiều hoạt động chuyển sang hình thức trực tuyến. Do đặc thù công tác kiểm tra, giám sát vừa mang tính chất kiểm tra, giám sát, đồng thời cũng qua đó hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho cán bộ công đoàn cấp dưới, giúp các đơn vị khắc phục, sửa chữa sai sót. Trong tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, UBKT CĐGD Việt Nam không tổ chức được các cuộc kiểm tra, giám sát làm ảnh hưởng đến kế hoạch kiểm tra của năm học. Đồng thời, dịch bệnh cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch chuyên môn cũng như hoạt động công đoàn của các đơn vị; kết thúc các đợt dịch, các đơn vị tập trung đảm bảo tiến độ chương trình năm học nên không thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn cấp trên cũng như ảnh hưởng đến kế hoạch kiểm tra, giám sát của mỗi đơn vị. Trước những khó khăn trên, UBKT CĐGD Việt Nam đã báo cáo và xin ý kiến Thường trực để điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát cho phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời chỉ đạo UBKT các đơn vị trực thuộc vừa tham gia các công tác chuyên môn, vừa điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát cho phù hợp với tình hình của đơn vị.

Ngay từ đầu năm học, UBKT CĐGD Việt Nam đã xây dựng Chương trình công tác năm học, báo cáo Thường trực thông qua và ban hành, triển khai đến các công đoàn trực thuộc, đồng thời chỉ đạo UBKT các công đoàn cấp dưới xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm học 2020 - 2021.

Trong năm học, thực hiện chỉ đạo của UBKT Tổng Liên đoàn và Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam, UBKT CĐGD Việt Nam đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo UBKT các công đoàn trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ: Công văn về báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2020; Công văn về báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chi phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời,

dự thảo và tham mưu với Thường trực ban hành các văn bản: Công văn chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thực hiện Quyết định số 684/QĐ-TLĐ ngày 08/6/2020 của Tổng Liên đoàn về việc ban hành quy trình về kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2021; hoàn thiện, tham mưu ban hành Báo cáo và biểu số liệu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn gửi Tổng Liên đoàn.

Bên cạnh đó UBKT CĐGD Việt Nam đã chủ động tổng hợp báo cáo và số liệu của các công đoàn trực thuộc, thực hiện các báo cáo theo chỉ đạo của UBKT Tổng Liên đoàn: Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và 05 biểu số liệu; Báo cáo công tác UBKT quý I, Quý III; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 và 05 biểu số liệu; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt cuối năm 2020, mặc dù tình hình dịch Covid phức tạp nhưng với quyết tâm cao, UBKT CĐGD Việt Nam đã tham mưu tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2020 với sự tham gia tích cực của 69 công đoàn cơ sở. Hội thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với trên 70 điểm cầu là các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở tham dự thi. Qua Hội thi đã giúp cán bộ UBKT và cán bộ công đoàn các cấp hiểu rõ hơn về công tác kiểm tra giám sát của công đoàn, đồng thời là một hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ hiệu quả cho cán bộ UBKT công đoàn các cấp. Hội thi đã thành công tốt đẹp và được công đoàn các cấp đánh giá cao. CĐGD Việt Nam cũng là đơn vị đầu tiên trong hệ thống Công đoàn ngành trung ương và Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức Hội thi về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn. Tiêu biểu trong hoạt động này là Công đoàn Đại học Huế, Công đoàn Trường Đại học Nha Trang, Công đoàn Đại học Thái Nguyên...

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Năm học 2020 - 2021, Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam đã tham mưu cho Thường trực tổ chức các Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ được 09 cuộc đối với 09 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Qua kiểm tra các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và CĐGD Việt Nam; tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở; tổ chức nhiều hoạt động chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động nâng cao năng lực cho đoàn viên và người lao động, công tác tham gia quản lý, thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng đoàn kết nội bộ; có nhiều hoạt động sáng tạo, phong phú, hiệu quả; Ban chấp hành công đoàn cơ sở

tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có năng lực và tạo được uy tín đối với đoàn viên. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện và chỉ ra một số hạn chế, hướng dẫn các đơn vị điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định, đồng thời tư vấn thêm về nội dung và cách thức để tăng cường các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Qua các cuộc kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cán bộ công đoàn các đơn vị thêm về nghiệp vụ, đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở khắc phục kịp thời các hạn chế và báo cáo về UBKT CĐGD Việt Nam kèm theo các hồ sơ bổ sung để minh chứng. Với sự hướng dẫn cụ thể, chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế đối với từng nội dung kiểm tra, từng loại hồ sơ của các đoàn kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra đều đánh giá cao chất lượng các cuộc kiểm tra và sự hướng dẫn của các thành viên đoàn kiểm tra.

Theo báo cáo của UBKT các công đoàn trực thuộc, trong năm học, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã kiểm tra việc chấp hành Điều lệ được 60 cuộc, trong đó 04 cuộc đối với công đoàn cùng cấp và 56 cuộc đối với công đoàn cấp dưới; không tổ chức giám sát chuyên đề. Các công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra được 842 cuộc, trong đó có 175 cuộc kiểm tra đối với công đoàn cùng cấp và 667 cuộc kiểm tra đối với công đoàn cấp dưới.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng nhiều đơn vị đã chủ động điều chỉnh kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát 100% công đoàn trực thuộc như Công đoàn Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên; Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78. Tuy nhiên còn nhiều đơn vị tỷ lệ kiểm tra còn quá thấp như Công đoàn Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và phần lớn các công đoàn trường ngoài công lập.

2.2. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn

Trong năm học 2020 - 2021, UBKT CĐGD Việt Nam và công đoàn cấp dưới không phát hiện dấu hiệu vi phạm nên không tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

2.3. Kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn.

Trong năm học, UBKT CĐGD Việt Nam đã tổ chức kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản năm 2020 của CĐGD Việt Nam. Kết quả cho thấy: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực CĐGD Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý công tác tài chính công đoàn; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tài chính; hồ sơ chứng từ lưu trữ cẩn thận, khoa học; có đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của Tổng Liên đoàn. Ban Tài chính đã tham mưu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tài chính. Công tác thu kinh phí, đoàn phí vượt so với dự toán được Tổng Liên đoàn phê duyệt.

UBKT CĐGD Việt Nam đã phối hợp với Ban Tài chính tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tài chính của 10 công đoàn cơ sở trực thuộc. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị thực hiện tốt công tác báo cáo dự toán, quyết toán, trích nộp kinh phí, đoàn phí; đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; hầu hết các đơn vị thực hiện hồ sơ chứng từ theo quy định. Tuy nhiên còn một số lỗi thiếu ngày tháng, chữ ký trong một số ít hồ sơ; có đơn vị trong quy chế chi tiêu tài chính công đoàn còn có nội dung chưa quy định cụ thể; có đơn vị còn có nội dung chi chưa đúng quy định; cá biệt có đơn vị ngoài công lập mới thực hiện công tác thu chi tài chính. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, kiến nghị các đơn vị hoàn thiện, bổ sung đầy đủ các nội dung, hồ sơ theo đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện.

Theo báo cáo của các đơn vị, trong năm học, các công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra được 04 cuộc đồng cấp và 42 cuộc đối với công đoàn cấp dưới. Tuy nhiên còn 02 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa thực hiện việc kiểm tra tài chính đồng cấp theo chỉ đạo của UBKT CĐGD Việt Nam và Tổng Liên đoàn là Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội và Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBKT CĐGD Việt Nam đã đôn đốc nhắc nhở 02 đơn vị chậm nhất là đến tháng 10/2021 phải tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp, đảm bảo chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao năm 2021.

Các công đoàn cơ sở trong năm học đã kiểm tra tài chính công đoàn đồng cấp được 181 cuộc; kiểm tra công đoàn cấp dưới được 474 cuộc. Hầu hết UBKT công đoàn các đơn vị thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp theo quy định, tuy nhiên còn một số đơn vị chưa thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp như: Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và phần lớn các công đoàn cơ sở ngoài công lập.

Nhiều UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở chưa thực hiện việc gửi kết luận kiểm tra tài chính đồng cấp về UBKT CĐGD Việt Nam theo quy định.

2.4. Giám sát tổ chức công đoàn và cán bộ công đoàn

Do tình hình dịch Covid-19 nên trong năm học 2020 - 2021 UBKT CĐGD Việt Nam chỉ thực hiện được 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với 01 công đoàn cơ sở; bên cạnh đó chủ yếu thực hiện hình thức giám sát thường xuyên đối với công đoàn cùng cấp và công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Thông qua giám sát, UBKT CĐGD Việt Nam đã tham gia ý kiến với Thường trực CĐGD Việt Nam góp phần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công đoàn năm học 2020-2021.

Theo báo cáo của các đơn vị, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không tổ chức giám sát chuyên đề; các công đoàn cơ sở tổ chức giám sát chuyên đề được 336 cuộc đối với 222 tổ chức và 280 cán bộ công đoàn, qua giám sát các công đoàn cơ sở phát hiện có 07 tổ chức công đoàn và 08 cán bộ công đoàn vi phạm và đã có giải pháp khắc phục, sửa chữa.

2.5. Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong năm học, UBKT CĐGD Việt Nam và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động. CĐGD Việt Nam đã nhận được 02 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác; UBKT CĐGD Việt Nam đã chuyển 01 đơn và hướng dẫn cơ sở giải quyết; đối với 01 đơn không thuộc thẩm quyền tham gia giải quyết, UBKT CĐGD Việt Nam đã tham mưu ban hành công văn trả lời và hướng dẫn người lao động đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

Theo báo cáo của các đơn vị, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong năm học không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động. Công đoàn cơ sở đã tiếp nhận 08 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác, công đoàn đã tham gia giải quyết 08 đơn; kết quả có 02 người được giải quyết về chế độ lương và các chế độ bảo hiểm.

2.6. Tham mưu xử lý kỷ luật

Trong năm học, qua kiểm tra, CĐGD Việt Nam và công đoàn cấp dưới không phát hiện trường hợp tổ chức và cán bộ, đoàn viên thuộc phạm vi quản lý vi phạm phải xử lý kỷ luật.

2.7. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ

UBKT CĐGD Việt Nam đã lồng ghép nội dung tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho UBKT các đơn vị trực thuộc thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát tại cơ sở. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở do tình hình dịch bệnh nên cũng không tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho UBKT công đoàn.

3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

Mặc dù trong năm học tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng UBKT CĐ các cấp đã có nhiều cố gắng, đã tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn; triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn; thực hiện báo cáo đối với UBKT Tổng Liên đoàn và BCH đầy đủ, đảm bảo thời gian; hầu hết các đơn vị đều tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp; một số đơn vị thực hiện kiểm tra được 100% công đoàn cấp dưới.

3.2. Hạn chế

- Do ảnh hưởng của dịch nên công tác kiểm tra, giám sát của UBKT CĐ các cấp chưa thực hiện được theo đúng kế hoạch và chỉ tiêu từ đầu năm học; số cuộc kiểm tra, giám sát của phần lớn các đơn vị đạt tỷ lệ còn thấp.

- Một số công đoàn CTTTCS và CĐCS chưa thực hiện việc kiểm tra tài chính đồng cấp theo quy định.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021 - 2022

Năm học 2021 - 2022 UBKT CĐGD Việt Nam và UBKT các công đoàn trực thuộc tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức kiểm tra, giám sát chi khẩn cấp hỗ trợ phòng chống dịch Covid -19 đợt bùng phát thứ 4; tổng hợp báo cáo theo chỉ đạo của UBKT Tổng Liên đoàn.
2. Xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm học 2021 - 2022 và triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đạt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao năm 2021; xây dựng phương án kiểm tra, giám sát trong tình hình dịch bệnh kéo dài.
3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn cùng cấp và cấp dưới. Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và có giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu.
4. Tổ chức Hội nghị UBKT công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ UBKT công đoàn các cấp.
5. Hướng dẫn UBKT các công đoàn các cấp báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của UBKT 6 tháng cuối năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất với UBKT công đoàn cấp trên và BCH công đoàn cùng cấp theo đúng quy định.
6. Thực hiện công tác tiếp đoàn viên, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của đoàn viên, lao động kịp thời và hiệu quả.

Nơi nhận:

- UV BCH; UBKT CĐGDVN;
- UBKT CĐ trực thuộc CĐGDVN;
- Lưu: VP, VP UBKT CĐGDVN.

TM. ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ CHỦ NHIỆM



Trần Thị Yến